

# Sẵn sàng cho lễ hội đền Trần năm 2023

Năm đầu tiên lễ hội đền Trần, xã Tiến Đức (Hưng Hà) được tổ chức quy mô cấp tỉnh, từ nhiều tháng qua, mọi công tác chuẩn bị cho chuỗi hoạt động diễn ra trong suốt lễ hội, từ ngày 13 - 17 tháng Giêng đã được khẩn trương thực hiện. Đến nay, mọi phần việc đã hoàn thành, sẵn sàng đón tiếp nhân dân địa phương cùng du khách thập phương về du xuân, chiêm bái và tham gia vào những chương trình nghệ thuật, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của nơi đây.

Điểm nhấn của lễ hội đền Trần năm 2023 là lễ khai mạc diễn ra vào tối nay 3/2 từ 20 giờ 10 phút - 22 giờ 10 phút tại sân lễ hội khu di tích đền Trần. Trong đó, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên "Hào khí Đông A" đã được dàn dựng công phu, gồm 2 phần: phần 1 với chủ đề "Âm vang Thái Bình" gồm các ca khúc viết về Thái Bình, về Đảng và Bác Hồ; phần 2 với chủ đề "Khát vọng mùa xuân - bừng sáng tương lai" bao gồm các màn nghệ thuật sôi động với các ca khúc về Tết, mùa xuân và đất nước. Dàn nghệ sĩ, diễn viên tham gia chương trình 200 người cho thấy quy mô khác biệt so với mọi năm của lễ hội đền Trần năm 2023. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi sẽ góp mặt như ca sĩ Minh Quân, Lê Anh Dũng, Ngọc Anh, Lê Trang, Lê Anh... cùng màn trình diễn trống hội rộn ràng của hơn 50 nghệ sĩ Nhà hát Chèo Thái Bình.



Trang trí kiệu, nhang án chuẩn bị cho lễ rước diễn ra vào chiều ngày 13 tháng Giêng.

Tổng đạo diễn Mai Thanh Tùng cho biết: Hiện các nghệ sĩ đang dày công tập luyện để gấp rút chuẩn bị cho một lễ hội linh thiêng, ôn lại và tri ân công đức của các vị vua triều Trần. Phần đầu của chương trình

nghệ thuật "Hào khí Đông A" sẽ vinh danh lịch sử và sự phát triển của vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa dân tộc ngàn đời, nổi bật bằng những bài hát mang hương lúa dịu nắng thơm vàng, về

nên khung cảnh miền quê yên bình qua những giai điệu đầy tự hào, du dương. Phần 2 của chương trình mang màu sắc tươi mới, sôi động với những khúc ca đón mừng mùa xuân về, với ý nghĩa thấp lên ngọn

lửa nhiệt huyết, tiếp bước truyền thống cha ông xây dựng mảnh đất Thái Bình mỗi ngày thêm giàu đẹp.

Dự kiến năm nay, sau thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19, lượng lớn du khách thập phương trở về chiêm bái, dâng hương đền Trần nên từ nhiều tháng qua, việc chuẩn bị cho lễ hội đã diễn ra công phu, chú trọng công tác đón tiếp, phục vụ, bảo đảm an ninh trật tự. Là một trong những người dân địa phương vinh dự được trực tiếp tham gia vào các công việc chuẩn bị cho lễ hội truyền thống, ông Lê Tuấn Phong, Trưởng thôn Tam Đường, xã Tiến Đức cho biết: Cả thôn Tam Đường từ thanh niên, trung niên tới người cao tuổi đều chung niềm phấn khởi, nỗ lực, mong chờ những ngày diễn ra lễ hội đền Trần. Sau 3 năm tạm dừng, năm nay lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh cùng nhiều hoạt động phần hội phong phú nên người dân

trong thôn đều ý thức về trách nhiệm của mình trong việc chung tay tạo nên thành công của lễ hội. Hơn 100 người dân thôn Tam Đường tham gia vào đầy đủ các hoạt động lễ rước (rước thủy, rước bộ), thi cỗ cá, thi gói bánh chưng, thi kéo lửa nấu cơm cán... Vào chiều ngày 13 tháng Giêng, thanh niên, trung niên tham gia vào lễ rước còn những người cao tuổi đã có kinh nghiệm trong việc làm cỗ cá thì sẽ bắt tay ngay vào các công đoạn việc làm cỗ, sẵn sàng cho hội thi cỗ cá vào ngày 14 tháng Giêng.

Là hoạt động phần hội lần đầu tiên được diễn ra tại lễ hội đền Trần năm 2023, triển lãm nhiếp ảnh mỹ thuật tỉnh Thái Bình mừng Đảng mừng xuân được trưng bày tại sân đền Thánh từ ngày 13 - 17 tháng Giêng. Triển lãm bao gồm 93 tác phẩm của các họa sĩ, nghệ sĩ nhiếp ảnh Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình sáng tác, chủ yếu tại các địa danh, lễ hội truyền thống ở khắp các địa phương trong tỉnh, qua đó góp phần quảng bá vẻ đẹp mảnh đất và con người, sắc xuân trên quê hương Thái Bình. Trong chiều ngày 12 tháng Giêng, công tác lắp đặt nhà bạt, khung bia... phục vụ việc trưng bày đã được tiến hành, các tác phẩm nghệ thuật đã được di chuyển về địa điểm triển lãm; đồng thời, Hội Văn học Nghệ thuật Thái Bình đã cử

Đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội đền Trần về cơ bản đã sẵn sàng. Ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban đang gấp rút hoàn hành những công việc cuối cùng để phục vụ tốt nhất cho du khách thập phương về dự lễ hội. Với sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo, hy vọng lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2023 sẽ diễn ra thành công và để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

**Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức lễ hội đền Trần năm 2023**

người trông coi, bảo đảm an toàn cho các tác phẩm nghệ thuật được trưng bày.

Lễ hội đền Trần năm 2023 được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh, gắn với tôn vinh di sản lễ hội đền Trần - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Qua đó, tiếp tục khẳng định giá trị di sản văn hóa nhà Trần trên quê

hương Thái Bình; thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các bậc tiền nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước; đồng thời, góp phần quảng bá tiềm năng, thế mạnh phát triển du lịch của tỉnh Thái Bình.

TU ANH



Triển lãm tranh, ảnh nghệ thuật với chủ đề "Sắc xuân" được hoàn thành trong chiều ngày 12 tháng Giêng, phục vụ du khách từ ngày 13 - 17 tháng Giêng.

## HƯNG HÀ

# Nô nức xuống đồng sản xuất vụ xuân

Ngay sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Quý Mão, nông dân huyện Hưng Hà đã nô nức xuống đồng làm đất, gieo mạ chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân theo đúng khung thời vụ với hy vọng giành một vụ xuân thắng lợi.



Hưng Hà đẩy nhanh tiến độ làm đất chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

Có mặt tại cánh đồng thôn Long Nãi, xã Độc Lập, chúng tôi thấy rất đông bà con nông dân đang tập trung lấy nước để ải, đắp bờ, vệ sinh đồng ruộng. Trên những thửa ruộng đã đủ nước, tiếng máy cày bừa giòn tan khiến không khí xuân càng thêm rộn rã. Dừng tay đắp bờ, anh Phạm Văn Tập, thôn Long Nãi cho biết: Tranh thủ thời tiết thuận lợi, chúng tôi đã khẩn trương xuống đồng bắt tay vào sản xuất vụ xuân cho kịp thời vụ. Năm nay việc lấy nước để ải đợt 1 và đợt 2 thuận lợi hơn so với những năm trước nên nước về đến đâu, chúng tôi làm đất ngay tới đó để gieo cấy trong khung thời vụ tốt nhất. Vụ xuân này, gia đình tôi gieo cấy 7 mẫu lúa xuân chủ yếu là các giống ngắn ngày, năng suất, chất lượng cao. Hiện nay, gia đình tôi cũng đã đầu tư máy cày với dây chuyển mạ khay để nâng cao hiệu quả sản xuất. Việc gieo mạ khay, cấy máy giúp tiết kiệm tiền giống,



Nông dân Hưng Hà tập trung chăm sóc mạ chuẩn bị gieo cấy lúa xuân.

công làm đất rất phù hợp trong điều kiện lao động nông nghiệp đang thiếu hụt do chuyển sang làm công nhân trong các khu, cụm công nghiệp. Theo kế hoạch vụ xuân năm nay, xã Độc Lập gieo cấy 347ha lúa xuân, trong đó gần 100ha cấy máy. Ông Đào Văn Thống, Giám đốc HTX DVNN Độc Lập cho hay: Để bảo đảm sản xuất vụ xuân giành thắng

lợi, chúng tôi đã triển khai kế hoạch sản xuất từ rất sớm và chủ động đầy đủ các phương tiện, vật tư sẵn sàng cho sản xuất, đồng thời tuân thủ nghiêm lịch thời vụ theo chỉ đạo của huyện. Đến nay, toàn xã đã hoàn thành khâu làm đất, gieo mạ, chuẩn bị sẵn sàng cho gieo cấy lúa xuân. Để phục vụ sản xuất, HTX đầu tư mua sắm máy cày phục vụ bà con cấy máy. Ngoài

ra, chúng tôi cũng tiến hành nạo vét hệ thống sông trục, kênh mương nội đồng và chuẩn bị phân bón, vật tư nông nghiệp sẵn sàng bước vào sản xuất vụ xuân.

Cũng như Độc Lập, những ngày này trên khắp các cánh đồng huyện Hưng Hà, tiếng cười nói râm ran, rộn ràng xen lẫn tiếng máy bừa, máy cày đang hoạt động hết công suất trên những thửa ruộng màu mỡ làm cho không khí lao động thêm khẩn trương, hối hả ngay từ những ngày đầu năm mới. Chị Nguyễn Thị Thủy, xã Thái Hưng cho biết: Năm nay gia đình tôi gieo cấy 8 sào ruộng, đến thời điểm này, chúng tôi đang tích cực chăm sóc mạ, vệ sinh đồng ruộng và chuẩn bị phân bón sẵn sàng gieo cấy vụ xuân.

Theo kế hoạch, vụ xuân năm 2023, Hưng Hà phấn đấu gieo cấy 10.550ha lúa, trong đó nhóm lúa năng suất cao chiếm từ 60 - 65%, nhóm giống lúa chất lượng gạo ngon chiếm 35 - 40%. Theo ông Vũ Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà: Đến thời điểm này, 100% diện tích gieo cấy lúa xuân của huyện đã có nước; các địa phương đã huy động hàng trăm máy cày để khẩn trương làm đất; nông dân trong huyện tổ chức gieo trên 700ha mạ chuẩn bị cho gieo cấy lúa xuân; toàn huyện có khoảng trên 20% diện tích cấy máy. Huyện khuyến cáo bà con gieo mạ trong khung thời vụ và che phủ nilon chống rét cho toàn bộ diện tích mạ. Các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch gieo mạ dự phòng bằng các giống lúa ngắn ngày để ứng phó kịp thời trong trường hợp rét đậm, rét hại xảy ra và hướng dẫn bà con cần chú ý chỉ gieo cấy khi thời tiết trên 15°C. Đồng thời, tuyên truyền, vận động đổi mới tư duy, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, quy hoạch vùng sản xuất theo cánh đồng mẫu, chú trọng mở rộng diện tích lúa chất lượng cao và cấy bằng máy. Trước đó, huyện cũng đã chỉ đạo các địa phương tập trung đầu tư nâng cấp, hoàn thiện các công trình thủy lợi. Phát động nhân dân triển khai chiến dịch diệt chuột, vệ sinh đồng ruộng, làm thủy lợi đóng xuân, góp phần giành vụ xuân thắng lợi. **THANH THỦY**

## DOANH NGHIỆP ĐÔNG HƯNG

# Thi đua sản xuất ngay từ đầu năm

Ngay từ những ngày đầu năm mới, người lao động và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đông Hưng đã ra sức thi đua lao động sản xuất nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Từ những ngày làm việc đầu tiên của năm mới, 320 công nhân của Xí nghiệp May Đông Hưng đã tham dự lễ ra quân và bắt tay ngay vào công việc để kịp tiến độ cho những đơn đặt hàng lớn trong năm 2023. Ông Nguyễn Hải Phong, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: Năm 2022 là năm có nhiều khó khăn với các doanh nghiệp dệt may, song do Xí nghiệp đã linh hoạt, chủ động đưa ra nhiều chiến lược phát triển, trong đó có việc dành 7 - 10 tỷ đồng đầu tư các thiết bị hiện đại nhằm tự động hóa một số công đoạn sản xuất chủ yếu để nâng cao chất lượng, giảm chi phí, giữ uy tín với khách hàng. Làm tốt công tác chăm lo đời sống cho người lao động, giúp đỡ người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thường tết bằng 1,3 lần tháng lương cơ bản tức là khoảng trên 12 triệu đồng/người. Tạo môi trường làm việc thân thiện, an toàn cho người lao động yên tâm công hiến.

Dù một số doanh nghiệp may mặc gặp khó vì chưa kịp được đơn hàng nhưng Xí nghiệp May Đông Hưng đã có đơn hàng đến hết tháng 6/2023; công nhân vẫn tăng ca 1 tiếng/ngày. Lương bình quân của công nhân năm 2022 tăng 12% so với năm 2021. Phúc lợi của công nhân luôn được bảo đảm, vì vậy công nhân gắn bó lâu dài với Xí nghiệp, không có tình trạng bỏ việc. Chị Bùi Thị Huệ gắn bó với Xí nghiệp May Đông Hưng 22 năm phấn khởi cho biết: Ở đây công việc ổn định, lương cao, lãnh đạo và Công đoàn Xí nghiệp rất quan tâm chăm lo cho người lao động. Đơn



Công ty Cổ phần Đô Lương sản xuất nhộn nhịp trở lại sau nghỉ tết.

cũ như ngày đầu tiên đi làm trở lại, cán bộ, người lao động dự khai xuân, bốc thăm trúng thưởng, được Giám đốc Xí nghiệp mừng tuổi... Những điều tưởng nhỏ này năm nào cũng diễn ra trở thành niềm động viên to lớn với tôi và toàn thể cán bộ, công nhân, người lao động, họ thêm tin tưởng, yên tâm gắn bó, thi đua lao động sản xuất với tinh thần cao, góp phần đưa Xí nghiệp vượt khó phát triển bền vững.

Sau những ngày nghỉ tết, chị Bùi Thị Oanh đã cùng 300 lao động trở lại Công ty TNHH Hoa Việt bắt tay vào ngày làm việc đầu tiên của năm mới với quyết tâm cùng doanh nghiệp tạo ra những khởi sắc mới. Bởi lẽ năm qua nhờ tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của từng cá nhân người lao động cho đến Ban Giám đốc, doanh nghiệp vẫn duy trì hoạt động ổn định, thu nhập bình quân 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Chị Oanh chia sẻ: Năm mới, tôi và công nhân của Công ty rất phấn khởi, mọi người đều thi đua lao động sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng để hoàn thành tốt nhiệm

vụ, góp phần đưa Công ty ngày càng phát triển. Trong bối cảnh khan hiếm nguồn lao động, Công ty đã đầu tư nhiều thiết bị máy móc tự động hóa, đồng thời ưu tiên tuyển dụng lao động lớn tuổi làm việc trực tiếp tại xưởng và phát triển hàng nghìn lao động vệ tinh trong cả tỉnh. Anh Nguyễn Huy Trung, Giám đốc Công ty cho biết: Năm 2022, Công ty TNHH Hoa Việt sản xuất và tiêu thụ trong và ngoài nước khoảng 240 triệu chiếc bật lửa, 5,2 triệu chiếc bút bi và thước kẻ, đạt doanh thu trên 260 tỷ đồng. Năm 2023, Công ty phấn đấu tăng trưởng 10 - 20% so với năm 2022.

Trong những ngày đầu năm, tinh thần vượt khó nhằm tạo "lực đẩy" trong sản xuất cũng được thể hiện ở nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện. Ông Ninh Xuân Thảo, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô Lương chia sẻ: Năm 2023, Công ty sẽ tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại trong mọi công đoạn sản xuất xây dựng mô hình doanh nghiệp thông minh, hiện đại; phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra.

Trên địa bàn huyện Đông Hưng hiện có 755 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm cho trên 30.000 lao động. Hàng năm, các doanh nghiệp nộp vào ngân sách trên 40 tỷ đồng. Đồng chí Tô Xuân Thúc, Chủ tịch UBND huyện cho biết: Ngay những ngày đầu năm, các đồng chí lãnh đạo huyện đã đến thăm, chúc tết, động viên cán bộ, người lao động, các doanh nghiệp trên địa bàn; trực tiếp lắng nghe tâm tư, kiến nghị của doanh nghiệp, người lao động, từ đó kịp thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn. Năm 2023, huyện Đông Hưng phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 11,6%, trong đó công nghiệp, xây dựng cơ bản tăng 15,1%; tạo việc làm mới cho trên 5.600 lao động... Điều này đòi hỏi sự nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Với khí thế ra quân đầu năm sôi nổi là tín hiệu vui để huyện hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra của năm 2023.

TRUNG HIẾU